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สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด

 ผานไปแลวนะครบัสาํหรบัการประชมุใหญวสิามญั ประจาํป 2557 ครั้งที่ 1 เมื่อวนัพธุที่ 18 มถินุายน 2557 

ที่ผานมา ซึ่งมวีาระการประชมุที่สาํคญั 2 วาระ ดงันี้ 

 1. การเลอืกตั้งกรรมการดาํเนนิการ เขตที่ 6 ประจาํป 2557 (เลอืกตั้งใหม) ซึ่งที่ประชมุฯ ไดมีมตเิลอืกตั้ง 

อ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร รุงเรืองกิจไกร เปนกรรมการดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยจฬุาฯ

 2. รายงานผลความคืบหนาของคณะกรรมการศึกษาการทําธุรกรรมและนิติสัมพันธระหวางสหกรณ

ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด โดย ผศ.ปริญญา 

ผองผุดพันธ ประธานคณะกรรมการศึกษาฯ เปนผูรายงานผล สรุปไดวา เอกสารการทํานิติกรรมสัญญา

เงินกูและนิติกรรมจํานองระหวางสองสหกรณนั้นถูกตอง ครบถวนตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

โดยในระหวางการศึกษาขอมูล คณะกรรมการศึกษาฯ ไดมีขอเสนอแนะเล็กนอยมายังคณะกรรมการสหกรณ 

เชน ใหเปลี่ยนกรมธรรมประกนัอคัคภียัใหม และใหจดัจางบรษิทัประเมนิมูลคาหลกัทรพัยจาํนอง เพื่อใหทราบมูลคา

ของทรัพยสินที่เปนราคาที่ถูกตอง แทจริง นาเชื่อถือและเปนปจจุบันของตลาด ซึ่งทางคณะกรรมการสหกรณ

ออมทรพัยจฬุาฯ กไ็ดจดัทาํตามขอเสนอแนะเรยีบรอยทกุประการ

 สมาชิกหลายทานที่สอบถามผมเรื่องการยื่นเอกสารขอรับเงินสวัสดิการทุนของสหกรณ ทั้งทุนสงเสริม

การศกึษา และทนุเรยีนด ีวากลวัจะไมทนัเวลา เพราะปนี้มหาวทิยาลยัทกุแหงไดเลื่อนการเปดภาคการศกึษา 

 ผมขอแจงใหสมาชิกสบายใจไดนะครับ เพราะสหกรณของเราก็ขยายเวลาการใหเงินทุนทั้งสองประเภทไป

เชนเดยีวกนั เพื่อใหสมาชกิทกุทาน ทกุครอบครวัไดรบัสทิธปิระโยชนที่ทานควรไดรบัอยางทั่วหนาครบั

 อกีเรื่องที่สมาชกิสอบถามผมอยางมาก คอื ปนี้สหกรณจะพาสมาชกิไปสมัมนาเมื่อไหร ที่ไหน และมหีวัขอ

สัมมนาอะไรนาสนใจบาง ผมขอแจงใหสมาชิกทราบวา สหกรณจะจัดสัมมาสมาชิกอาวุโสขึ้นในวันที่ 13 – 14 

กันยายน 2557 สวนสัมมนาสมาชิกจัด 2 รุนอยางทุกๆ ป รุนที่ 1 วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 และรุนที่ 2 

วนัที่ 27 - 28 กนัยายน 2557 ทราบวนัที่กนัแลว ทานใดที่ยงัไมเคยเขารวมใน 2 ปที่ผานมากเ็ตรยีมตวัมาลงทะเบยีน

เขารวมกนัได ซึ่งวนัเวลาการลงทะเบยีนและสถานที่สมัมนาจะแจงตอไปนะครบั

 สมาชกิครบั สหกรณออมทรพัยจฬุาฯ ของเราจะเตบิโต และเขมแขง็อยางทกุวนันี้ไมได หากขาดการสนบัสนนุ 

และความรวมมืออยางดียิ่งของสมาชิกทุกคนตลอดมา ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ทําใหสหกรณของเรา

เปนสหกรณมคีณุภาพ และเปนสหกรณชั้นนาํสหกรณหนึ่งในขบวนการสหกรณ ผม คณะกรรมการ และเจาหนาที่

ทกุคนจะมุงมั่นทาํงานอยางเตม็ที่ เตม็กาํลงั เพื่อมอบสิ่งดีๆ  กลบัคนืใหสมาชกิทกุทานนะครบั

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ


